



การสัมมนาผู้บริหารศาลยุติธรรมและงานแสดงมูทิตาจิตข้าราชการตุลาการเกษียณอายุราชการ



เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 นายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหารศาลยุติธรรมและงานแสดงมูทิตาจิตข้าราชการตุลาการเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และมีนายอติคม อินทุทิต เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยรองประธานศาลฎีกา ประธานแผนกคดีพิเศษในศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 1 – ภาค 9 อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นและศาลชำนาญพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นภาค 1 – ภาค 9 อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางและศาลแรงงานภาค 1 – ภาค 9 เลขาธิการประธานศาลฎีกา เลขานุการศาลฎีกา ข้าราชการตุลาการเกษียณอายุราชการ 19 ท่าน ผู้บริหารศาลยุติธรรม และผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 66 เข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว

ในการนี้ ประธานศาลฎีกาได้กล่าวแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาตอนหนึ่งว่า “...การทบทวนนโยบายและกำหนดทิศทางในการบริหารงานศาลยุติธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้บริหารศาลยุติธรรมต้องใช้เป็นกลไกในการบริหารราชการ เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายในการพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบของศาลยุติธรรมให้สามารถเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป นอกจากนี้ การจัดงานแสดงมูทิตาจิตข้าราชการตุลาการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นการเชิดชูเกียรติข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตุลาการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นและตั้งใจเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และดำรงตนอยู่ในความดีงามมาตลอดอายุราชการ และเชื่อมั่นว่าข้าราชการตุลาการเกษียณอายุราชการจะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ต่างๆ ให้เป็นคุณูปการแก่สถาบันศาลยุติธรรมและสังคมต่อไป...”

การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) เพื่อทดแทนให้แก่ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ผู้พิพากษา รุ่นที่ 59 และผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 66

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่า สำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) เพื่อทดแทนให้แก่ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษา รุ่นที่ 59 และผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 66 สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยคาดว่าจะสามารถจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาให้ได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559

การอบรมหลักสูตร “ไกล่เกลี่ยคดีพาณิชย์และการค้าระหว่างประเทศ”



เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 นายสีบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “ไกล่เกลี่ยคดีพาณิชย์และการค้าระหว่างประเทศ” โดยมีนางสุรชาติพย์ จุลมนต์ ทักษิณชัยกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงาน ซึ่งสำนักส่งเสริมงานตุลาการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2559 มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลภาษีอากรกลาง ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ศาลจังหวัดพระโขนง ศาลจังหวัดมีนบุรี และศาลจังหวัดนนทบุรี รวมจำนวนประมาณ 50 คน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ประนีประนอมได้รับความรู้และเพิ่มพูนทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อันถือเป็นการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาเป็นวิทยากรในการอบรม

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นโครงการ Young Leader’s Program (YLP) ประจำปี 2560

สำนักงานการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยว่า รัฐบาลญี่ปุ่นโดยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Monbukagakusho : MEXT) ได้สนับสนุนให้ทุนตามโครงการ Young Leaders’ Program (YLP) ประจำปี 2560 แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชากฎหมาย ณ ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 โดยแหล่งทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครรับทุนจะต้องมีผลการสอบ TOEFL (Paper-based) ขั้นต่ำ 550 คะแนน หรือ TOEFL (Computer-based) ขั้นต่ำ 213 คะแนน หรือ TOEFL (Internet-based) ขั้นต่ำ 80 คะแนน หรือ IELTS ขั้นต่ำ 6 คะแนน ในวันปิดรับสมัคร

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าวขอให้ไปทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS เพื่อนำผลคะแนนตามที่กำหนดมาสมัครขอรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2560 ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับสมัครประมาณเดือนตุลาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการต่างประเทศ โทร. 0 2541 2320, 0 2541 2284 - 91 ต่อ 1280

